

Số: 194 /TB-ĐHNL

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn đăng ký thi bổ sung cho sinh viên

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Nhà trường đã ban hành Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, đánh giá thay thế thi kết thúc học phần tại Quyết định số 717/QĐ-ĐHNL ngày 20/8/2020.

Nhà trường hướng dẫn thực hiện việc đăng ký thi bổ sung cho các sinh viên chưa dự thi do bị ảnh hưởng của Covid-19 tính từ sáng 03/8/2020 trở về trước.

1) Nguyên tắc tổ chức thi bổ sung cho sinh viên:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên dự thi bổ sung với điều kiện đã hoàn thành nghĩa vụ học phí và đủ điều kiện dự thi theo danh sách xuất từ phần mềm.

Sinh viên chưa nộp học phí trực tiếp tại trường thì phải nộp học phí qua ngân hàng theo hướng dẫn <https://huaf.edu.vn/cac-hinh-thuc-thanh-toan-hoc-phi-trong-nam-hoc-2019-2020/>

+ Đảm bảo tính công bằng cho các sinh viên trong cùng một lớp học phần.

Cụ thể: Sinh viên đăng ký thi bổ sung của lớp học phần đã thi theo hình thức thi tự luận thì phải dự thi bổ sung theo hình thức thi tự luận. Nhà trường sẽ tổ chức thi tự luận tập trung cho các sinh viên này khi quay trở lại trường.

Sinh viên đăng ký thi bổ sung của lớp học phần đã thi theo hình thức thi vấn đáp thì được phép dự thi bổ sung theo hình thức thi vấn đáp qua mạng.

2) Cách thức thực hiện:

Sinh viên/nhóm sinh viên liên hệ với giảng viên giảng dạy lớp học phần để đăng ký thi bổ sung; Hoặc giảng viên giảng dạy lớp học phần căn cứ vào Biên bản thu bài và Ghi điểm thi để lập danh sách sinh viên/nhóm sinh viên chưa dự thi để đăng ký thi bổ sung.

Giảng viên giảng dạy lớp học phần tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký thi bổ sung theo lớp học phần trên file excel. Các thông tin bắt buộc: Mã SV, Họ và tên, Tên học phần, nhóm và/hoặc học kỳ năm học (đối với đăng ký thi bổ sung cho các học kỳ trước đây), gửi file danh sách này về Phòng KT,BĐCLGD,TTr&PC qua email kt_dbcl@huaf.edu.vn để lập danh sách dự thi. Thời gian gửi tối thiểu 01 ngày trước khi thi bổ sung.

Giảng viên giảng dạy lớp học phần thông báo thời gian thi cho sinh viên/nhóm sinh viên đăng ký thi bổ sung và thực hiện các hoạt động khác theo quy định thi.

Đề nghị các đơn vị phổ biến thông báo này đến toàn thể CBVC của đơn vị và sinh viên được biết./.

Nơi nhận:

- Các Khoa, Đoàn TN/Hội SV;
- Phòng ĐT và CTSV; TTTV (đăng web);
- Lưu: VT; KTBĐCLGD,TTr-PC.



PGS.TS. Lê Đình Phùng